

NGUYỄN XÁ

Kiên quyết chống tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, từ ngày 20/3 đến nay, lực lượng chức năng xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ các vật cản lấn chiếm lòng, lề đường, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.



Người dân xã Nguyễn Xá tự tháo dỡ biển quảng cáo vi phạm, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Sau hơn 20 ngày ra quân thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh của các hộ hai bên đường 39 và một số đường trục chính trên địa bàn xã Nguyễn Xá đã giảm hẳn, vỉa hè đã trở nên thông thoáng hơn. Nhiều người dân Nguyễn Xá đồng tình, bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi. Song, nhiều người lo ngại, việc làm của UBND xã có thể như "bắt cóc bỏ đĩa" nếu không có giải pháp duy trì thường xuyên và quyết liệt hơn nữa. Ông Trần Văn Mậu, thôn Đông Khê cho biết: Khi các lực lượng chức năng của xã đến thông báo, gia đình tôi và các gia đình ven đường 39 đã vận động nhau tự giác chấp hành nghiêm Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, tự tháo dỡ phần vi phạm trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Để chống tái



Người dân đã được đi trên vỉa hè thông thoáng.

lấn chiếm vỉa hè, thôn Đông Khê đã thành lập tổ tự quản dân phố, thường xuyên đi kiểm tra, nếu thấy có hộ nào tái lấn chiếm thì nhắc nhở, báo cáo lên

xã có giải pháp xử lý kịp thời. Đề nghị UBND xã có giải pháp duy trì, hữu hiệu, công bằng để vỉa hè, lòng đường luôn được thông thoáng.

Theo rà soát, toàn xã Nguyễn Xá có trên 160 hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, gần 93% hộ đã tự giác tháo dỡ phần vi phạm của gia đình

minh, hiện chỉ còn hơn chục hộ chưa chịu tháo dỡ. Ông Nguyễn Hữu Viên, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xá cho biết: Với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của lực lượng chức năng, hầu hết các hộ đặt biển quảng cáo không đúng nơi quy định, làm mái che, mái vẩy lấn chiếm vỉa hè và một số hộ xây dựng trái phép đã đồng lòng, tự giác tháo dỡ. Với hơn chục hộ có công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn giao thông từ lâu nhưng cố tình không hiểu, hiểu sai về các quy định của pháp luật vẫn chưa đồng thuận để tháo dỡ, xã đã đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hưng xác định rõ nguồn gốc đất đai của từng hộ, tiếp tục tuyên truyền, nếu vẫn chống đối sẽ tổ chức cưỡng chế giải tỏa. Để chống tái lấn chiếm vỉa hè, UBND xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức người dân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, tái vi phạm... Đặc biệt, phát huy tốt vai trò của các ban, ngành, đoàn thể như: hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân... coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là tiêu chí để đánh giá trong công tác thi đua, khen thưởng. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của chính quyền, cần có ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân, các hộ ven đường không bày bán hàng hóa, dựng biển quảng cáo, làm mái che, mái vẩy trên vỉa hè; người mua hàng phải để xe đúng quy định, người đi bộ đi trên vỉa hè, không tràn xuống lòng đường... thì đường mới luôn thông, hè mới luôn thoáng.

Ông Nguyễn Như An, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nguyễn Xá cho biết: Hội Nông dân cùng với Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã được giao phụ trách, quản lý 500m vỉa hè, lòng đường 39 chạy qua địa phận xã. Thời gian qua, cả 3 tổ chức hội phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ đã tự tháo dỡ phần vi phạm. Hiện nay, bên cạnh việc thường xuyên đi kiểm tra toàn bộ đoạn đường được giao phụ trách, quản lý, 3 tổ chức hội tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động để các hộ không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Vận động giải tỏa hành lang an toàn giao thông là việc làm khó song để người dân không tái lấn chiếm còn khó hơn gấp bội lần. Vì thế, không chỉ riêng Nguyễn Xá mà tất cả các xã, thị trấn của huyện Đông Hưng đều tự phải đề ra các giải pháp lâu dài, nếu không chỉ một thời gian sau giải tỏa đâu lại vào đấy như thực trạng đã từng diễn ra những năm qua.

THU HIỀN

Sứ mệnh của CNTT trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(chinhphu.vn) Cộng đồng công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh vẻ vang và cũng đầy thách thức để tận dụng lợi thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này tại lễ trao giải thưởng CNTT Sao Khuê và kỷ niệm 15 năm thành lập Hiệp hội Phần mềm Việt Nam (VINASA) vừa tổ chức tại Hà Nội.

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, VINASA hiện có 350 doanh nghiệp hội viên, chiếm tới 60% nhân lực và 70% doanh thu toàn ngành. Một trong những hoạt động quan trọng của tổ chức này trong suốt 15 năm qua là tổ chức giải thưởng Sao Khuê từ năm 2003, trao cho 669 sản phẩm và dịch vụ CNTT tiêu biểu của Việt Nam. Năm 2017, đã có 44 sản phẩm và 20 dịch vụ được trao giải Sao Khuê gồm: các sản phẩm, giải pháp phần mềm thương mại tiêu biểu của Việt Nam; các ứng dụng tiêu biểu trên nền tảng di động; các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới 2016 - 2017; các dịch vụ CNTT.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi lời chúc mừng tới các doanh nghiệp, những người làm CNTT và VINASA luôn tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển CNTT của đất nước, góp một phần rất đáng khích lệ vào công cuộc kiến thiết đất nước. Giải thưởng Sao Khuê sẽ tiếp tục là nguồn khích lệ to lớn đối với tất cả các cá nhân, doanh nghiệp tâm huyết, sáng tạo phát triển CNTT, đưa ra được thật nhiều ứng dụng rộng rãi trong xã hội, nền kinh tế và vươn ra thị trường quốc tế.

Khẳng định thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước những năm qua có một phần rất quan trọng mang tính mở đường của ngành CNTT, viễn thông, Phó Thủ tướng cho rằng thời gian tới, các doanh nghiệp, cộng đồng CNTT đang đứng trước một sứ mệnh vẻ vang nhưng đầy thách thức là làm sao góp phần phát huy, khai thác bằng được những lợi thế, tiềm năng để có thể đưa đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

"Để làm được việc này chúng ta phải khai thác, hoặc tận dụng được những gì mà chúng ta có lợi thế. Một trong những lợi thế đó chính là trí lực của người Việt Nam liên quan trực tiếp đến lĩnh vực CNTT", Phó Thủ tướng nêu rõ và cho biết Chính phủ đã ban rất nhiều về những việc cần phải làm để tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cùng với việc tuyên truyền tới toàn xã hội về những thời cơ và thách thức của cuộc cách mạng này thì quan trọng hơn là phải bằng hành động rất thiết thực, cụ thể để tận dụng thời cơ, chứ không nên chỉ nói về cuộc cách mạng này như một chủ đề khoa học hay là có tính thời sự quốc tế.

"Để làm được điều đó thì cần làm rất nhiều việc nhưng điều chắc chắn chúng ta phải có một bước phát triển đột phá mạnh mẽ hơn rất nhiều 15 - 20 năm trước đây về CNTT", Phó Thủ tướng khẳng định.

Trước hết, hạ tầng thông tin băng rộng phải đi đến tất cả mọi ngõ ngách, đến tận vùng núi, hải đảo, vùng nông thôn như khi các doanh nghiệp viễn thông phát triển mạng lưới thông tin di động cách đây 20 năm với hình ảnh những người nông dân đi bên cạnh con trâu cũng có điện thoại di động. Cùng với đó, nguồn quỹ viễn thông công ích sẽ được sử dụng để phát triển mạng lưới thông tin băng rộng phủ khắp cả nước. Đáng chú ý, sắp tới Việt Nam sẽ chính thức khai trương một mạng thông tin 4G có quy mô lớn trên thế giới.

Về lĩnh vực ứng dụng CNTT, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tính nhất thiết phải ứng dụng CNTT vào mọi dịch vụ, trước hết là trong công tác chỉ đạo, điều hành với mục đích duy nhất về CNTT, các dịch vụ công trong các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả, tính minh bạch, chống tiêu cực, chống tham nhũng. Việc này cần bắt đầu bằng những dịch vụ liên quan nhiều nhất đến người dân như giao thông, y tế, giáo dục và tất cả các dịch vụ có tính chi trả.

Cùng với đó, các doanh nghiệp CNTT cần được hỗ trợ về thị trường, tiếp cận các nguồn lực, kể cả nguồn nhân lực và tài chính liên quan đến thuế, tín dụng, để phát triển trước hết ở trong nước và vươn ra thế giới. Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý phải có bước thay đổi có tính cách mạng về đào tạo nhân lực CNTT nhằm trong thời gian ngắn nhất nâng số người trực tiếp làm CNTT từ 300.000 người lên gấp đôi, gấp ba. Việc này cũng góp phần giải quyết câu chuyện hàng trăm nghìn cử nhân, kỹ sư học các ngành nghề khác không tìm được việc làm trong khi nhiều doanh nghiệp CNTT vẫn không có đủ nhân lực. Khẳng định quan điểm "một dân tộc chỉ có thể mạnh nếu đó là một dân tộc nắm được tri thức của thời đại", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc lại phong trào bình dân học vụ được Bác Hồ phát động ngay sau khi đất nước mới được độc lập để diệt "giặc đói", cùng với "giặc dốt", giặc ngoại xâm.

"Phải chăng bây giờ cũng là lúc chúng ta "xóa mù" về tri thức công nghệ để sao cho trong thời gian ngắn nhất tất cả mọi người dân Việt Nam phải được trang bị những kiến thức, tri thức cần thiết, góp phần làm cho đất nước phát triển nhanh hơn. Tất cả những điều ấy đạt ra cho những người làm CNTT, một thách thức rất lớn nhưng cũng là một sứ mệnh", Phó Thủ tướng bày tỏ và mong muốn VINASA, cộng đồng CNTT Việt Nam luôn mạnh dạn, trí tuệ, tâm huyết và sẽ lớn mạnh trên tinh thần vượt mọi khó khăn, không chỉ bằng những gì sẵn có, phát huy thế mạnh của con người Việt Nam để vươn ra thế giới.

Khánh thành bể bơi công viên xã Thanh Tân

Xã Thanh Tân (Kiến Xương) vừa tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động bể bơi công viên trung tâm xã. Công trình có tổng diện tích 600m² gồm một bể dành cho hoạt động bơi lội của người lớn, thanh thiếu niên, một bể cho nhi đồng và một bể dành cho các cháu mầm non làm quen với nước. Tổng giá trị công trình hơn 3 tỷ đồng được đầu tư từ nguồn xã hội hóa. Việc xây dựng bể bơi cùng với các hạng mục: đường đi bộ, nhà tập thể hình đa năng, khu vui chơi trẻ em tạo thành tổ hợp giải trí, rèn luyện sức khỏe cho các tầng lớp nhân dân địa phương. Với hệ thống bể bơi đạt chuẩn quốc gia và có các giáo viên bơi lội hướng dẫn, người dân xã Thanh Tân thực sự phấn khởi khi trẻ em có được nơi vui chơi lành mạnh, bổ ích và không còn lo ngại nạn đuối nước trong mùa hè này.

KHÁNH ĐUÂN

Xe tự chế vẫn ngang nhiên hoạt động TIỀM ẨN NGUY CƠ GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG

Mặc dù quy định không cho phép xe tự chế lưu hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2008 nhưng hiện nay, hàng ngày vẫn xuất hiện những chiếc xe tự chế chở hàng hóa công kênh, thậm chí chở người vô tư lưu thông trên đường. Người tham gia giao thông không khỏi lo lắng khi nhìn những chiếc xe ba bánh tự chế chở hàng công kênh chạy trên đường và có thể gây tai nạn bất cứ lúc nào.

trương của Chính phủ nhằm kiểm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm chủ trương trên, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần có biện pháp

kiên quyết thực hiện việc đình chỉ lưu hành xe tự chế theo quy định và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động chủ phương

tiện và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ.

Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ quy định: "Từ ngày 1/1/2008, đình chỉ lưu hành

toàn bộ xe ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ".

PHẠM HƯNG



Xe ba bánh tự chế hoạt động trên địa bàn xã Minh Hòa (Hưng Hà).



Xe ba bánh tự chế chở vật liệu xây dựng tại thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ).